

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด ติดตามผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นำคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของจังหวัด รวมทั้งพบปะประชาชนในพื้นที่ โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการ สศช. นำทีมงาน สศช. ร่วมคณะลงพื้นที่ด้วย



นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางมายังท่าอากาศยานอำเภอแม่สอด เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. และไปเยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมประชุมกับหน่วยงานและภาคเอกชนในพื้นที่ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด ระหว่างเวลา ๐๙.๔๐-๑๒.๐๐ น. โดยมีนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งมีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะร่วมสนับสนุนการพัฒนา

นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นนโยบายสำคัญที่จะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของรัฐบาล และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเรื่องที่ดินตามกฎหมาย บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับโดยให้มีการจดทะเบียนแรงงานให้ถูกต้อง พัฒนาแรงงานเพื่อรองรับความต้องการแรงงานฝีมือในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและทักษะด้านภาษา นอกจากนี้ยังต้องเร่งพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่จูงใจสำหรับการส่งเสริมการลงทุนที่เน้นการแปรรูป และนวัตกรรมใหม่ๆ

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้เน้นความสำคัญในการสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยให้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยเสริมความพร้อมสำหรับการลงทุนและแก้ปัญหาให้คนในพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจชุมชน อาทิ ตลาดกลางสินค้าเกษตร และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรทั้งทางด้านความรู้ เทคโนโลยี และเครื่องมือเครื่องจักรการเกษตร ช่วยเหลือภาคเอกชนรายย่อยและประชาชนที่มีรายได้น้อย และดูแลความปลอดภัยในภาคธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งมีแนวโน้มจะมีการขยายตัวสูงขึ้นมาก



ต่อจากนั้นในช่วงเวลา ๑๓.๑๕ – ๑๖.๐๐ น. นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปตรวจราชการบริเวณพื้นที่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ ๑ เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด และพบกับประชาชนจากอำเภอต่างๆ ที่เดินทางมาร่วมต้อนรับคณะที่ศูนย์การแสดงสินค้าฯ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในตอนท้ายว่า เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงและปัจจุบันพื้นที่มีความพร้อมในหลายด้านที่จะรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการใช้โอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและเมียนมาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐจะเร่งขับเคลื่อนงานทุกด้านเพื่อให้เกิดการลงทุนที่เป็นรูปธรรม โดยจะให้ความสำคัญกับนักลงทุนในพื้นที่และประโยชน์ที่จะเกิดแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นลำดับแรก